

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỤY PHƯƠNG

THƯ KÊU GỌI

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM CÀI ĐẶT SỬ DỤNG ỨNG DỤNG iHANOI

Ngày 28/10/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản và sử dụng các tiện ích trên nền tảng "Công dân Thủ đô số - iHanoi" nhằm đẩy mạnh phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, đợt thi đua cao điểm từ ngày 01 đến ngày 30/11/2024, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị, tiện ích của ứng dụng iHanoi (Công dân Thủ đô số) - là kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm hiệu, đồng thuận và hưởng ứng cài đặt, sử dụng iHanoi làm phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp trên địa bàn. Thông qua kênh tương tác này người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời sống dân sinh tới các cấp chính quyền tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Có thể nói rằng, ứng dụng nền tảng Công dân số iHaNoi là kênh tương tác số, hiệu quả giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn phường Thụy Phương, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước trong cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng iHanoi.

Với khẩu hiệu: "Chạm để kết nối" không chỉ là một lời kêu gọi hành động mà còn nhấn mạnh sự dễ dàng trong việc tương tác, khả năng kết nối thông tin và các dịch vụ tiện ích, góp phần nâng cao chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường, mang lại nhiều giá trị, lợi ích cho người dân.

UBND phường Thụy Phương đề nghị nhân dân, cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phường hưởng ứng cài đặt ứng dụng iHaNoi ngay hôm nay!



QUÉT MÃ QR
ĐỂ TÀI ỨNG DỤNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Phong